

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว ๑๖๘๖



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๘ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ ให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๔ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ ใน ๙) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และ ภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว ๑๓๑๕ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕
สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีจัดสรรเงินภาษีให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้โอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ ใน ๙ และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นเงินที่จัดเก็บได้ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ ให้จังหวัดเพื่อแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะดำเนินการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ ใน ๙ และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นเงินที่จัดเก็บได้ในเดือนเมษายน ๒๕๖๕ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวันของสาขาธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เปิดรองรับไว้ ในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ ขอให้จังหวัดดำเนินการ ดังนี้

๑. แจ้งยอดเงินภาษีที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามบัญชีจัดสรรเงินภาษีให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถตรวจสอบยอดเงินภาษีที่จัดสรรได้ที่ Website ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น www.dla.go.th

๒. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการบันทึกบัญชีตามข้อ ๑ โดยขอใบแจ้งยอดเงินในบัญชี (Statement) จากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

๓. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเบิกถอนเงินจำนวนดังกล่าวไปเข้าบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้เกิดดอกผล และนำไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์และวิธีการงบประมาณที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตราขออนุญาตไว้

๔. ตรวจสอบว่ายอดเงินภาษีจัดสรรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการโอนเงินเข้าบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อวันที่เท่าใด และยอดเงินตรงกับบัญชีที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งให้ทราบหรือไม่ ทั้งนี้ ให้รายงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ ภายในวันที่ ๒๕ ของเดือนถัดไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น
กลุ่มงานนโยบายการคลังและพัฒนารายได้
โทร./โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๘๘๘๘
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

